



บัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

RMUTK

Rajamagala University Of Technology Krungthep



ปริญญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การศึกษาและสังคม)



พระครูวิศิษฎ์พิทยาาคม (วราห์ ปุญญวโร)
วรลักษณ์กิจ เกิดเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
ปัจจุบันอายุ ๖๒ ปี วุฒิทางธรรม นักธรรมโท ปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส วัดโพธิ์ทอง

ผลงานด้านวิชาการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรและนักเรียนของ
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และโรงเรียนอื่นในสังกัดสำนัก
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำ

ผลงานทางสังคม หลวงพ่อวราห์ ปุญญวโร ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา อาทิ บริจาคเงินเพื่อร่วมสร้าง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ให้แก่ชุมชนวัดโพธิ์ทอง

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิต
และนักศึกษา โดยเห็นสมควรถวายปริญญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การศึกษาและสังคม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบต่อไป



ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสนาในโลก)

๕๖

Venerable Heping WANG เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. (Education Management) University of Perpetual Help System DALTA, Philippines ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นสมาชิกคณะกรรมการประจำมณฑลซานตง ของการประชุมปรึกษาทางการเมืองของประชาชนจีน เป็นรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการศาสนาพลเรือนของการประชุมปรึกษาทางการเมืองของประชาชนจีน ในนครเว่ยฟาง มณฑลซานตง เป็นกรรมการบริหารสมาคม

พุทธศาสนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นนายกสมาคมพุทธศาสนา มณฑลซานตง และเป็นเจ้าอาวาสวัดกวงฟู นครชิงโจว

ผลงานด้านวิชาการ มีบทความทางวิชาการ เรื่อง “การสำรวจเบื้องต้นของรูปแบบการศึกษาสงฆ์ของนิกายเถียนไท่” ในวารสารมหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น ประเทศมาเลเซีย บทความ เรื่อง “พระพุทธานิกายเถียนไท่” บทความ เรื่อง “พุทธศาสนานิกายเซ็น สาขาเว่ยหยาง” และการสำรวจระดับเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาของคณะสงฆ์นิกายเถียนไท่

ผลงานทางสังคม ในฐานะเจ้าอาวาสวัดกวงฟู นครชิงโจว จึงมีโอกาสเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม อาทิ การประชุมวิชาการเกี่ยวกับนิกายเถียนไท่และการศึกษาทางพุทธศาสนา การประชุมวิชาการเกี่ยวกับลัทธิขงจื้อและพุทธศาสนา การประชุมวิชาการด้านศาสนาคริสต์และพุทธศาสนาแบบจีนดั้งเดิม และเป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมและถ่ายทอดคำสอนทางพุทธศาสนาของนิกายเถียนไท่

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Venerable Heping WANG ได้ให้ความอนุเคราะห์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพด้วยการเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มาศึกษาเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าถึงองค์ความรู้ และแหล่งทุนจากต่างประเทศในงานวิจัย อีกทั้งยังให้การสนับสนุนเพื่อร่วมจัดตั้งห้องสมุดด้านพุทธศาสนา

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิตและนักศึกษา โดยเห็นสมควรถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสนาในโลก) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา)



นายพลากร สุวรรณรัฐ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ปัจจุบันอายุ ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษา Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Ohio University ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๑๐

ผลงานด้านวิชาการ นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และเป็นกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ผลงานทางสังคม นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นผู้ตั้งมั่นในฐานะนักปกครองผู้ยึดความจงรักภักดีต่อประเทศชาติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งจะเห็นได้จากการได้รับโอกาสในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อนายพลากร สุวรรณรัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิต และนักศึกษา โดยเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป



ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การประเมินราคาทรัพย์สิน)

นายแคล้ว ทองสม เกิดเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอาจารย์พิเศษ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานด้านวิชาการ นายแคล้ว ทองสม มีบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ วารสารธนาธิปไตย วรรณารักษ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง : การประเมินราคาทรัพย์สิน, การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีต้นทุน, หลักพื้นฐานการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย, ประวัติการเติบโต และองค์ความรู้ที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยและอื่น ๆ

ผลงานทางสังคม นายแคล้ว ทองสม มีผลงานด้านการประเมินมูลค่าที่ดินให้หน่วยราชการเพื่อเวนคืนและจัดรูปที่ดินในฐานะที่ปรึกษาโครงการ

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายแคล้ว ทองสม ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะบริหารธุรกิจเป็นอย่างดีเสมอมา และร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร รวมถึงการให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อ นายแคล้ว ทองสม เพื่อเชิดชูเกียรติและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิต และนักศึกษา โดยเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การประเมินราคาทรัพย์สิน) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม)



นายอภิรักษ์ วิชินโรจน์จรัส เกิดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ปัจจุบันอายุ ๗๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร บริษัท ช.ทวีเทพพาณิชย์ จำกัดและบริษัท นารายณ์ฮิลล์กอล์ฟคันทรี คลับ จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ นายอภิรักษ์ วิชินโรจน์จรัส ได้นำความรู้ และประสบการณ์ในงานก่อสร้าง มาใช้ในการบริหารงาน รวมถึงการวางแผนงานต่าง ๆ อาทิ การอ่านแบบการประมาณราคา และการควบคุมงาน ซึ่งทำให้งานเกิดประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการก่อสร้างอยู่เสมอ จนทำให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพก่อสร้าง

ผลงานทางสังคม นายอภิรักษ์ วิชินโรจน์จรัส ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) สนับสนุนที่ดินประมาณ ๑๐๐ ไร่ ในจังหวัดลพบุรีให้กับกรมอาชีวศึกษา เพื่อก่อตั้งสถานศึกษา และเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำ

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายอภิรักษ์ วิชินโรจน์จรัส ได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นอย่างดี อาทิ ให้การสนับสนุนบริษัทในเครือเป็นสถานที่ฝึกงานแก่นักศึกษา

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อ นายอภิรักษ์ วิชินโรจน์จรัส เพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิต และนักศึกษา โดยเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป



ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น)

นายชเล วุทยานันท์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Textile Engineering) Philadelphia College of Textile And Science, Philadelphia, USA ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ่งทอชาติิน จำกัด และ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ นายชเล วุทยานันท์ เป็นนักวิจัย วัสดุแนวโน้มสี ของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย, เป็นวิทยากรหน่วยร่วมการเผยแพร่ วัสดุและแนวโน้มสี ของสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย, เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็น อาจารย์พิเศษ ให้กับหลักสูตรออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น และเป็นนักประพันธ์หนังสือ “เส้นรอบทราย”

ผลงานทางสังคม นายชเล วุทยานันท์ เป็นประธาน มูลนิธิป่าเขตร้อน และเป็นประธาน มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายชเล วุทยานันท์ ได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นอย่างดี อาทิ เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ มาโดยตลอด รวมถึงยังสนับสนุนบริษัทในเครือเป็นสถานที่ฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านสิ่งทอ อาทิ บริษัท สิ่งทอชาติินเท็กซ์ไทล์ และ PASAYA OUTLET เป็นต้น

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อ นายชเล วุทยานันท์ เพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิต และนักศึกษา โดยเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป

ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาหารและโภชนาการ)



๕๑

นายสมศักดิ์ รารองคำ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ วิทยาเขต ๑ ดุสิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมเชฟประเทศไทยหัวหน้าเชฟ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพมหานคร

ผลงานด้านวิชาการ นายสมศักดิ์ รารองคำ เป็นนักประพันธ์หนังสือ “ชีวิตในต่างแดน” ร่วมเป็นทีมจัดตั้งสถาบันอาหาร ประเทศไทย (Thailand Culinary Academy) เป็นกรรมการ ครีวไทยสู่ครัวโลก และเป็นอนุกรรมการ การท่องเที่ยวอาเซียน

ผลงานทางสังคม นายสมศักดิ์ รารองคำ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเชฟฮัก (Chef Hug) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ๑๙ ด้วยการแจกข้าวกล่องให้กับชุมชนต่าง ๆ ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโซลาเซลล์ให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญในจังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ร่วมจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับอาชีพเชฟ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันสอนอาหารของภาครัฐ และเอกชน และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันอาหารระดับชาติ และนานาชาติ

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายสมศักดิ์ รารองคำ ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นอย่างดี อาทิ ร่วมเป็นคณะกรรมการฝึกซ้อมทักษะการแข่งขันอาหารระดับชาติและนานาชาติ ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าการแข่งขันระดับโลก

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อนายสมศักดิ์ รารองคำ เพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิต และนักศึกษา โดยเห็นสมควรมอบปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาหารและโภชนาการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป



ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายอรรถพล สังขวาสี เกิดเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานด้านวิชาการ นายอรรถพล สังขวาสี ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) รุ่นที่ ๑๐ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๘ เข้าอบรมหลักสูตรการบริหาร

ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๓ เรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data คณะกรรมการศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานทางสังคม นายอรรถพล สังขวาสี นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนชาวไทยบริเวณชายแดนรวมทั้งผู้พำนักในศูนย์พักพิงชายแดนไทย-เมียนมาร์ กำกับและมอบหมายให้สถานศึกษาคิดค้น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายอรรถพล สังขวาสี ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการประสานระหว่างวิทยาลัยกลุ่มอาชีวศึกษาทั่วประเทศซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน รวมถึงการอบรมอาจารย์ผู้สอน เพื่อสร้างหลักสูตรร่วมกันในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อ นายอรรถพล สังขวาสี เพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิต และนักศึกษา โดยเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม)



นางพิมลรัตน์ ลีละสุนทรเลิศ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าของกิจการ ประเภทโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้าน สำนักงาน คอนโดมิเนียม

ผลงานด้านวิชาการ นางพิมลรัตน์ ลีละสุนทรเลิศ ในฐานะเจ้าของ แพลสชั่น รีสอร์ท คีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและอุตสาหกรรม บริการด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในการบริการ การจัดเลี้ยง และการโรงแรมแก่นักศึกษา สนับสนุน และส่งเสริมให้ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา ทั้งยังสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานประกอบการและในชุมชน เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและกำกับดูแลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

ผลงานทางสังคม นางพิมลรัตน์ ลีละสุนทรเลิศ เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ เหล่าสภาภาษาชาติไทย ของจังหวัด นครศรีธรรมราชให้การสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาวงการศึกษา ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับนักกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราชให้การสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย ฟิตเนส สปอร์ตคลับ และสระว่ายน้ำ ให้กับนักกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน และร่วมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัย ด้วยการสนับสนุนโทรทัศน์ ให้กับศูนย์อพยพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมและช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ด้วยการมอบเงิน สนับสนุนการจัดกิจกรรม

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางพิมลรัตน์ ลีละสุนทรเลิศ ได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะศิลปศาสตร์เป็นอย่างดี อาทิ ให้การสนับสนุน งานวิชาการและงานวิจัย ของบุคลากรและนักศึกษา ให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกงานในเครือธุรกิจของตนเองแก่นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรมเพื่อให้ฝึกประสบการณ์การทำงานด้านโรงแรม ให้การสนับสนุน พัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพ ของคณะศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมกอล์ฟ และสมาคมนวัตกรรม และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอชื่อ นางพิมลรัตน์ ลีละสุนทรเลิศ เพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิต และนักศึกษา โดยเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป



ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)

นายสรศักดิ์ธนัญญ์ พงศ์สร้อยเพชร เกิดเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการ กองบรรณาธิการภาพ ฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ภาพข่าวสำนักข่าวไทย

ผลงานด้านวิชาการ นายสรศักดิ์ธนัญญ์ พงศ์สร้อยเพชร เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ความชำนาญแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง

ผลงานทางสังคม นายสรศักดิ์ธนัญญ์ พงศ์สร้อยเพชร เป็นผู้ถ่ายทำข่าวการเสด็จแปรพระราชฐานไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เป็นผู้ถ่ายทำข่าวพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นผู้กำกับรายการ พระราม ๙ ชั่วโมง (ภาคสนาม)

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายสรศักดิ์ธนัญญ์ พงศ์สร้อยเพชร ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอย่างดีเสมอมา อาทิ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สนับสนุนการให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์ในบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และยังให้การสนับสนุนด้วยการเป็นผู้ประสานการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชวมงคล เป็นต้น

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงขอเสนอนายสรศักดิ์ธนัญญ์ พงศ์สร้อยเพชร เพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบัณฑิต และนักศึกษา โดยเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไป